



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กว่า 2 รางวัล จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง



เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดงาน **จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง** ซึ่งภายในงานป็นมีการประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ซึ่งในปีนี้นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนางนพมาศ ประเภทบุคคลากร โดย **นางสกันธีรัตน์ ชัยศรีรักษ์** จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และอีกหนึ่งรางวัล คือกระทงประเภทสวยงาม สำนักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง





มุมรักอ่าน

สวัสดิ์ผู้ให้บริการทุกท่านคะ วันนี้รักอ่านของเราคือ **นางสภนธ์รัตน์ ชัยศรีรักษ์** หรือคุณไบเตย นางนพมาศ ประเภทบุคลากร ประจำปี 2560 จากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของเรานั่นเองคะ ซึ่งวันนี้จะมาแนะนำและเล่าถึงหนังสือเล่มโปรดของเธอ ให้เราฟังกันคะ

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า.. **เชิ้มทิกชีวิต 3 ตอน...กุญแจแห่งความสุข** คุณไบเตยได้กล่าวว่า “ ปกติเคยได้ติดตามหนังสือของคุณฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือครูอ้อย ตั้งแต่หนังสือเล่มแรกที่ตีพิมพ์ คุณไบเตยบอกเหตุผลที่ชื่นชอบอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะ.. “มีการเล่าเรื่องโดยการยกตัวอย่างของเหตุการณ์ ในแง่มุมต่างๆทุกเรื่องราว มีที่มาที่ไป ทุกเรื่องราวจะต้องมีบทเรียนเสมอ หลังจากที่เราได้ลองทำความเข้าใจ คิดตาม ก็จะมีเชิ้มทิกชีทังให้เราในตอนท้าย ทำให้เราหาคำตอบในแต่ละเหตุการณ์ได้เสมอ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเดินหรือทำตามเชิ้มทิก เพราะยังมีทิศทางอีกมากมายให้เราเลือก

หนังสือเล่มนี้ให้อะไรกับเราบ้าง..“ทำให้เรากลับมาทบทวนเหตุการณ์และบทเรียนต่างๆ ของชีวิตเรานั้น สามารถเลือกความสุขให้กับชีวิตของเราได้ทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว เพื่อน เราจะจัดการได้ดีเพียงใด เราต้องใช้เวลาและการฝึกฝน”

สิทธิในการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำหรับ
อาจารย์/
บุคลากร

	ระยะเวลาการยืม	อาจารย์	บุคลากร	ระยะเวลาการยืม	
หนังสือทั่วไป	120 วัน	จำนวน 20	จำนวน 10	30 วัน	หนังสือทั่วไป
CD ปรารถนาหนังสือ	120 วัน	(รวมทุกรายการ)	(รวมทุกรายการ)	30 วัน	CD ปรารถนาหนังสือ

หนังสือแนะนำ



เชิ้มทิกชีวิต 3

158.1

ฐ336ข

2552

โครงการทักษะคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561 (รุ่นที่7)



งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมโครงการทักษะคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสำหรับนักศึกษา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561 (รุ่นที่ 7) โดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนนักศึกษาเข้าอบรมทั้งหมด 340 คน ผ่านการอบรมจำนวน 334 คน วมระยะเวลาอบรมทั้งหมด 20 ชั่วโมง



ประมวลภาพ การอบรม IC3 หลักสูตร Living Online รอบสุดท้าย



ข่าว**เทคโนโลยีทางการศึกษา**

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน น้องๆ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษาและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา สนุก และได้ความรู้จากพี่ๆ ทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเต็มที่

ที่ปรึกษา ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกม, ผศ.อภิชาติ หาจตุรัส, อาจารย์ดารัต มุกดาอุดม, นางชมพูนุช ตันพานิช
บรรณาธิการ นางสาวศุภิสรา พิทักษ์เทพสมบัติ รองบรรณาธิการ นางอัญชญา พิศไสระ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชณี ตันพันเลิศ
นายสมพร ดวงเกษ, นายกฤษฎา พูลยรัตน์, นางสาวดารัต ดอนหัวส่อ, นางกันยารัตน์ ภาษาเชรัตน์, นายธีรพร พงษ์พูน, นางสาวปรีดีตร ชาวบางนาง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0-2942-6900 ต่อ 1707

